
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี 
Rotary club of Suphanburi 

 

เดอืน  กนัยายน 2559 
นายก นพ.จรูญพงศ์    บรมธนรัตน์ 

            นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ปีบริหาร  2559-2560 

        “โรตารี เก้ือกลูเพ่ือนมนุษย”์ 
 

 

 

ปีที่ 45  ฉบบัที ่ 10   วนัพุธที่  28  กนัยายน  พ.ศ. 2559 



 @  ข่าวจากเลขาฯ วนัท่ี 24 กนัยายน  2559   สถาบนัขงจ่ือไดใ้หเ้กียรติเชิญสโมสร
โรตารีสุพรรณบุรีไปร่วมงานประกวดแข่งขันอาหารจีน ผูเ้ข้าร่วมแข่งขันก็คือ
นักเรียน นักศึกษาของ มหาวิทยาลยัสวนดุสิตสุพรรณบุรี โดยมีสมาชิกร่วมงาน 
ไดแ้ก่ อน.กวางฮุย  อนุกลูวฒันา ,  อน.พลูศกัด์ิ  รุ่งโรจนช์ยัพร  , อน.ศรีชยั  เทพศิลป
วิสุทธ์ิ  ,  นยล.สมชัย   โสภาศรีพนัธ์  ในงานน้ีท่าน อน.พูลศกัด์ิ  รุ่งโรจน์ชัยพร   
ไดรั้บเกียรติเป็นกรรมการตดัสินการประกวดอาหารในคร้ังน้ี โดยงานเร่ิมตั้งแต่เวลา 
9.00 น. เป็นตน้ไปขอบคุณครับ 

 

ข่าวจากเลขา ฯ นยล.สมชัย โสภาศรีพนัธ์ 

โรตาแรคท่ี มหาวทิยาลยัสวนดุสิตสุพรรณบุรี   ซ่ึงท่านมีความยนิดีอยา่งยิง่ท่ีจะท ากิจกรรมร่วมกบัเรา 
ผมจึงแจง้ในเบ้ืองตน้ซ่ึงเป็นโครงการหน่ึง ผมจะตอ้งพดูคุยกบันายกฯ และเขา้คณะกรรมการอีกคร้ัง
ขอบคุณครับ  

 

 

 

 

รทร.ไพศาล ปินจีเสคิกุล แจ้งข่าว 

@ตามท่ีนายกไดก้ล่าวไปแลว้ในวนัท่ี 25 กนัยายน 2559 จะมีการจดัสอบเยาวชนแลกเปล่ียนพร้อม
กนัทั้ง่ภาคโดยใชข้อ้สอบท่ีภาค 3330  ส่งใหม้าแต่ละสโมสรเป็นขอ้สอบขอ้เขียนเป็นภาษาองักฤษ ผม
ไดป้ระสานงานกับ YEO ของอีก 3 สโมสร ให้มีการจดัสอบโดยให้ท่านอาจารยศ์รีนวล โรงเรียน
สงวนหญิง ประสานงานขอคุณครูมาคุมสอบ และตรวจขอ้สอบ ตอนน้ีอยู่ในขั้นตอนท่ีแต่ละสโมสร
ท าหนังสือไปเพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเพื่อให้ เป็นไปตามท่ีโรตารีสากลก าหนดซ่ึง
กระบวนการตรงน้ีจ าเป็นเพราะจะสร้างความเช่ือมัน่ เช่ือถือส าหรับนักเรียนแลกเปล่ียนท่ีจะเดิน
ทางเขา้มาดว้ย เพราะเม่ือเขา้มาแลว้ก็ไม่อยากใหมี้ปัญหาท่ีไม่ถูก ไม่ควรหรือปัญหาต่าง ๆ นักเรียนทุก
คนไปสอบท่ีส่วนกลางท่ีจงัหวดันครปฐมในวนัท่ี  6 พฤศจิกายน 2559  ทางภาคจะแจง้สถานท่ีให้
ทราบอีกคร้ังแต่ระหว่างน้ีภาคก็จะตรวจสอบแต่ละสโมสรว่ามีคุณสมบัติครบท่ีจะจัดส่งเยาวชน
แลกเปล่ียนหรือไม่ ปีน้ีเกณฑ์มาตรฐานสูงข้ึนกว่าเดิมสโมสรท่ีจะส่งเยาวชนแลกเปล่ียนไปสอบท่ี
ส่วนกลางได้ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 20 คน  ปีน้ีเปล่ียนเป็นสมาชิก 25 คน ถึงจะส่งเยาวชน
แลกเปล่ียนได ้1 คน  ถา้จะส่ง 2 คน ตอ้งมีสมาชิก 46 คน   สโมสรนั้นจะตอ้งไม่มีการคา้งค่าบ ารุง RI   
สโมสรท่ีจะส่งตอ้งมี YEO ซ่ึงไดส่้งไปเขา้ร่วมการอบรมสัมมนากับทางภาคท่ีไดจ้ดัข้ึนทั้งรอบเช้า 
รอบบ่ายซ่ึงถ้าสโมสรใด ขาดอย่างใด อย่างหน่ึง ถึงจะสอบผ่านไปแล้วก็อาจจะถูกปรับตก เป็น
มาตรฐานกลางทั้งภาคจะท าใหเ้กิดความเสมอภาค มีความกระจ่าง โปร่งใส ขอบคุณครับ 

 

 

 

 

 

 

                    เร่ิมประชุม เวลา  20.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

รายงานการประชุมประจ าสัปดาห์ 

 

วาระการประชุมประจ าสัปดาห์ คร้ังต่อไป  
วันพุธท่ี  5 ตุลาคม  พ.ศ. 2559  ณ โรงแรมสองพนับุรี 

 วาระที ่ 2    รทร.นิทัศน์  วฒันการุณ 
                   ปฏิคมแนะน าแขกทีม่าเยีย่มสโมสร 
 
                   @ วนัน้ีเป็นการประชุมประจ าสัปดาห์ พุธท่ี  28  กนัยายน 2559  โดยการน า
ของ นย.นพ.จรูญพงศ์ บรมธนรัตน์  ภายใตอ้รรถพจน์  “โรตารีเก้ือกูลเพื่อน
มนุษย”์  ยินดีตอ้นรับขอแนะน าแขกท่ีมาเยี่ยมสโมสรในวนัน้ี คุณธัชพล นนท
เดชะ , แอนน์เสมา  อ านวยวฒันกุล น าขา้วโพดมาตม้ 1 ตระกร้าใหญ่ และ
แอนน์พรทิพย ์รุ่งโรจน์ชยัพร  ขอบคุณครับ 
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 วาระที ่ 1    นย. นพ.จรูญพงศ์  บรมธนรัตน์     
                   นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี เปิดประชุม 
 
                  

วาระท่ี 1  นายกสโมสรเปิดประชุม 
วาระท่ี 2  ปฏิคมแนะน าแขกท่ีมาเยีย่มสโมสร 
วาระท่ี 3  นายกแจง้ข่าว 
วาระท่ี 4  สนเทศโรตารี  โดย อน.อภิรักษ ์ คงมาลยั 
วาระท่ี 5 สนเทศอาชีพ 
วาระท่ี 6  นายกสโมสรกล่าวขอบคุณและปิดประชุม 

 
 



ข่าวจากนายก นพ.จรูญพงศ์  บรมธนรัตน์ 

@  ภาค 3330  จดัท าโครงการสร้างเสริมการรักการอ่าน “เพื่อเฉลิมฉลอง 100  ปีโรตารีสากล 

โดยมอบหนังสือให้กับ โรงเรียนระดับประถมศึกษาทางภาค 3330 ให้สโมสรโรตารี

สุพรรณบุรีเขา้ร่วมโครงการน้ีดว้ย ผมไดติ้ดต่อกบั รทร.ชชัชยั  ตั้งตน้ตระกลู  ประธานบริการ

ชุมชน และไดแ้จง้ความจ านงว่าจะมอบหนงัสือให้กบัโรงเรียนวดันิเวศน์ธรรมาราม (วดัวงั

ยายหุ่น) เม่ือไดรั้บมอบหนังสือจากทางภาคแลว้ ผมจะแจง้ให้เพื่อสมาชิกทราบและน าไป

ใหก้บัทางโรงเรียนต่อไป @ เม่ือวนัอาทิตยท่ี์ 25 กนัยายน 2559 สโมสรโรตารีสุพรรณบุรีได้

จดัสอบภาษาองักฤษ เพื่อเตรียมตวันักเรียนไปสอบคดัเลือกเป็น YE ต่อไปมีนักเรียนจาก

สโมสรในอ าเภอเมืองฯ คือสุพรรณบุรี, ป่าเลไลยก์, เพชรสุพรรณ  และสุพรรณิการ์  สโมสร

ละ 1 คน ส าหรับ สร.สุพรรณบุรีคุณไพศาล  YEO จะส่งหลานสาวไปในปีหนา้ @ โครงการ

ปรับปรุงสีรถต ารวจจราจร – รทร.ชชัชยั แจง้มาว่าขณะน้ีไดท้ าสีรถใหม่ ให้รถต ารวจจราจร

เรียบร้อยแลว้และขอนัดสมาชิกไปท าพิธีมอบในวนัพรุ่งน้ี 29  กันยายน 2559  ณ  สถานี

ต ารวจอ าเภอเมือง  เวลา 9.00 น. ขอเรียนเชิญสมาชิกไปท าพิธีมอบดว้ยกนัครับ แต่งกายเส้ือ

ยดืสีฟ้า @แอนนน์ฤมล  ศรีวราสาสน์  ประสบอุบติัเหตุจาการไปร่วมป่ันจกัรยานในวนั  

CAR  FREE DAY เม่ือวนัอาทิตยท่ี์ 25 กนัยายน 2559 กระดูกตน้ขาซา้ย บริเวณใกลข้อ้

สะโพกหักไดท้ าการผ่าตดัและพกัฟ้ืนท่ีตึกพิเศษบรรหาร1 รพ.เจา้พระยายมราชผมและ

นยล.สมชยั  โสภาศรีพนัธ์  ไดเ้ป็นตวัแทนไปเยี่ยม เม่ือวนัองัคารท่ี 27 กนัยายน 2559 ท่ี

ผา่นมา ขอใหแ้อนนน์ฤมล  มีอาการดีข้ึนเร็ววนัครับ  @  ผูว้า่การภาครับเลือก    

 

 

อน.ไกรวุฒิ  สีตลกาญจน์  แจ้งข่าว 

 @  วนัน้ีผมมีข่าวมีแจง้ก็คือ ปีน้ีผมเป็นประธานสมาชิกภาพเป้าหมายหลกัของเราท่ีไดคุ้ยกนั
ไวต้ั้งแต่ตน้ปีบริหารวา่สมาชิกของเราค่อนขา้งนอ้ยลงไป  ส่วนหน่ึงก็ไดอ้อกไปดว้ยความไม่
สะดวกหลาย ๆ ดา้น ปีน้ีความตั้งใจของผมเองและสโมสร  ฯ  อยากให้สมาชิกมองหาบุคลากร
ในชุมชนของเราเพ่ือเขา้มาเป็นสมาชิกใหม่ ๆของสโมสรของเราเพราะตอนน้ีเรามี 40 กวา่ท่าน    
และยงัตอ้งการบุคลากรมาช่วยสโมสรบ าเพ็ญประโยชน์ ซ่ึงในตน้ปีน้ีเราก็รับมาแลว้ 2 ท่าน
และยงัมีอีกท่านท่ีไดเ้ขา้ร่วมประชุมหลายคร้ังแลว้  ผมไดพู้ดคุยกบัท่าน อน.ศรีชยั  เทพศิลป
วสุิทธ์ิ  ท่านเป็นก าลงัส าคญัท่ีมองหาสมาชิกใหม่ ๆ ของเราดว้ยส่วนน้ีก็ฝากกบัทุก ๆท่านดว้ย 
@ ตั้งแต่ตน้ปีสโมสรไดมี้ความกา้วหนา้ในการท ากิจกรรมไดห้ลายๆกิจกรรมหลายกิจกรรม
สโมสรสรไม่ค่อยไดท้ ามาก่อน ตอ้งยอมรับวา่กิจกรรมท่ีท่าน รทร.ไพศาล ปิณจีเสคิกุลเขา้มา
ดูแลตรงน้ีก็คือ YE นกัเรียนแลกเปล่ียน  ซ่ึงเราให้การสนบัสนุนสโมสรอินเตอร์แรคแห่งหน่ึง
ท่ีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี ส่วนโรตาแรคจะอยูร่ะดบัอุดมศึกษาอาย ุ18-30 
ปี  ซ่ึงเม่ือหลาย ๆ ปีก่อนเราเคยสนับสนุนอยู่คือท่ีวิทยาลยัพลศึกษาสุพรรณบุรีและก็มีการ
ลม้เลิกไป ซ่ึงผมได้ปรึกษาท่านนายก นพ.จรูญพงศ์  บรมธนรัตน์ ว่าเราไดท้ ากิจกรรมต่างๆ
มากมายกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสุพรรณบุรีและผมได้ทาบทามกับท่านผู ้อ  านวยการ
มหาวทิยาลยัไวบ้า้งแลว้ วา่ทางสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี มีความประสงคจ์ะก่อตั้งสโมสร 

 

สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ร่วมเยี่ยมแอนน์นฤมล 
ศรีวราสาสน์   ประสบอุบติัเหตุ ณ รพ.เจา้พระยา
ยมราช 

สโมสรโรตา รี สุพรรณบุ รี  จัดท า
โครงการท าสีรถใหม่ให้ต  ารวจจราจร 

สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ร่วมงาน
แข่งขนัปรุงอาหารจีน ณ สถาบนัขงจ่ือ 
ณ  มหาวิทยาลยัสวนดุสิตสุพรรณบุรี 
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บางท่านอาจจะใชถึ้ง 1 แสนกิโลเมตร ใชจ้นยางระเบิดแต่รถอาจจะไม่พลิกคว  ่า  ยางรถยนต์
ประสิทธิภาพในการใชง้านเตม็เลยตั้งแต่เราใส่ใหม่ครับ 10,000- 20,000 km   และอายงุานของ
ยางรถยนต ์ อายงุานการใชง้านประมาณ 20,000 -50,000 กม. เม่ือถึง 50,000 กม.ประสิทธิภาพ
ของยางก็เส่ือม เช็คอายวุา่เส่ือมหรือเปล่าเช่นเดียวกบัใบปัดน ้ าฝนแข็งตอ้งปรับเปล่ียน รถบา้น
เรามีหลายยี่ห้อ โตโยตา้  อีซูซุ  นิสสัน  บีเอ็มดบับิว   เบ๊นซ์  ถา้ตอ้งเปล่ียนยางถา้เป็นรถโต
โยตา้ควรใชย้าง ดอกยางนุ่ม เช่น บริดจ์สโตน เพราะตวัรถเบามากดา้นทา้ยจะเบามาก   ถา้รถ
ยโุรป ก็ใช ้ ไฟลส์โตน หรือ กดูเยยีร์  เพราะจะมีส่วนผสมของแป้งเยอะจะสึกชา้สักหน่อย  ฝ่ัง
ยโุรปน ้ าหนกัตวัรถจะมากดว้ยแรงกดยาง ถา้ยางบริดสโตน ดอกยางจะหมดไว  รถหนา้ฝนก็
ตอ้งเช็คผา้เบรค หมดหรือไม่ เวลาน ้ าท่วมรถเราอาจจะตอ้งลุยน ้ าข้ึนจากน ้ าใหม่ๆ เบรคจะไม่
อยู่ จะล่ืนท่านก็ตอ้งกดเบรคบ่อย ๆหน่อยสัก5-6 คร้ังเพ่ือรีดความช้ืนจากผา้เบรคให้มนัแห้ง 
บางท่านไม่รู้เม่ือข้ึนจากน ้ าก็วิ่งเร็วเลยพอเวลาเบรคก็เอาไม่อยู่ มีแรงเฉ่ือยล่ืนอาจจะชนได้
ขอบคุณครับ 

 
 



สนเทศโรตารี อน.อดุลย์  วราเอกศิริ 

สนเทศอาชีพ รทร.ชัชชัย  ตั้งต้นตระกูล 

สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ร่วมเยี่ยมแอนน์นฤมล 
ศรีวราสาสน์   ประสบอุบติัเหตุ ณ รพ.เจา้พระยา
ยมราช 
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นพ.พีระ   ฟาร์มไพบูลย ์ ไดม้อบหมายให้ สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี เป็นเจา้ภาพในการจดั   

Pre –Pets  ของพ้ืนท่ี 23-30 ซ่ึงจดัข้ึนในวนัอาทิตยท่ี์  27  พฤศจิกายน   2559   

 

 

 

@  สมาชิกโรแทเรียนกบัการประชุม  ตามมาตรา 6  ในธรรมนูญของสโมสรโรตารี เดิมได้
ก าหนดในเร่ืองการประชุมไวว้า่  สโมสรจะตอ้งจดัให้มีการประชุม ประจ าสัปดาห์ละ 1 คร้ัง 
ตามวนั และเวลาท่ีสโมสรได้ก าหนดไวใ้นข้อบังคบัของสโมสร อย่างเช่นสโมสรโรตารี
สุพรรณบุรี ได้ก าหนดประชุมประจ าสัปดาห์ในวนัพุธ เวลา 20.00 -21.00 น.(หากมีการ
เปล่ียนแปลงก็จะมีการแจง้สมาชิกทราบ)     นอกจากการประชุมปกติประจ าสัปดาห์ แลว้ใน
ธรรมนูญฯยงัได้ก าหนดให้มีการประชุมประจ าปีอีกดว้ยเพ่ือสโมสรจะได้จดัให้มีเลือกตั้ง
เจา้หนา้ท่ีและกรรมการบริหารส าหรับปีบริหารถดัไป ทั้งน้ีไม่ชา้กวา่วนัท่ี 31 ธนัวาคมของปี
นั้น ๆ   นอกจากน้ีตามมาตรา 9 ในธรรมนูญของสโมสรโรตารีในบทบญัญติัทัว่ไปหมวด 1  
ยงัไดก้ล่าวอีกว่า “สมาชิกทุกคนควรเขา้ประชุมตามปกติของสโมสรและเขา้ร่วมโครงการ
บ าเพญ็ประโยชน์ งานและกิจกรรมอ่ืน ๆ ของสโมสรอีกดว้ย” ดงันั้นจึงเป็นหนา้ท่ีของสมาชิก 
ฯ ทุกคนจะตอ้งถือปฏิบติั  อยา่งไรก็ตามในเร่ืองของการประชุมก็ไดมี้การเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 
เน่ืองจากเม่ือกลางปี  2559 ได้มีการประชุมสภานิติบัญญัติ   (ของโรตารีสากล)  ส่ิงท่ี
เปล่ียนแปลงในเร่ืองการประชุมคือ การประชุม สโมสรสามารถเปล่ียนแปลง วนั เวลา การ
ประชุมไดแ้ละสามารถยกเลิกการประชุมได ้ตราบเท่าท่ีสโมสรมีการประชุมอยา่งนอ้ยเดือน
ละ 2 คร้ัง อย่างไรก็ตามสโมสรสามารถจะท าตามขอ้ก าหนดเดิมเก่ียวกับการประชุมและ
ยกเลิกการประชุมได ้ (การยกเลิกการประชุมสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี เราไดป้ฏิบติัอยูแ่ลว้คือ 

 

ในสปัดาห์วนัพธุใดท่ีตรงกบัวนัหยดุราชการ หรือดว้ยเหตุท่ีกระทบกบัสมาชิก ก็จะยกเลิกการ
ประชุม (งดประชุม) โดยแจ้งสมาชิกทราบล่วงหน้า  สมาชิกควรปฎิบัติตนเช่นไรในการ

ประชุม ?   มีบทความ ขอ้เขียนจากอดีตผูว้า่การภาคท่านหน่ึงไดก้ล่าวถึงการประชุมอบรมท่ี
ประทับใจ ซ่ึงเป็นประสบการณ์ตรงของท่าน ซ่ึงท่านมีความประทับใจและช่ืนชมใน
พฤติกรรมของสมาชิกท่ีเขา้ประชุม/อบรม ไว ้3 เร่ืองดว้ยกนัซ่ึงท่านอยากเห็น ความประทบัใจ
เช่นน้ีในภาค 3330 เช่นกนัการบริหารเวลา  ผูเ้ขา้ประชุม / อบรม รวมทั้งผูน้ าการอบรม/ ผู ้
หลกัผูใ้หญ่ท่ีเก่ียวขอ้ง จะตอ้งถึงห้องประชุมก่อนเวลา คือทนัเวลาท่ีจะเร่ิมประชุมและนัง่รอ
การเปิดประชุมอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีการเดินไปเดินมาหากมีกิจกรรมก่อนเปิด
ประชุม ก็ควรยติุทนัทีเพ่ือใหผู้น้ าการประชุมด าเนินการต่อไป  เร่ืองเวลาเป็นเร่ืองท่ีทุกคนตอ้ง
ใหค้วามส าคญัเป็นอยา่งมาก  สรุปคือ ตอ้งเป็นคนตรงเวลา อยา่ถือคติหรือพูดปลอบใจตวัเอง
วา่ “มาสายดีกวา่ไม่มา”  การตั้งใจฟัง  เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองส าคญัมากอีกเร่ืองหน่ึง ท่ีผูเ้ขา้ประชุม/
อบรมทุกคนจะตอ้งตั้งใจฟังผูพ้ดูตั้งแต่ท่านแรก  จนถึงท่านสุดทา้ยโดยไม่ท าเสียงดงัระหวา่ง
ประชุม/อบรม  ไม่พดูคุยกนัในโตะ๊  งดใชโ้ทรศพัท ์ เพ่ือความเพลิดเพลิน หรือพูดคุยกบัผูอ่ื้น
ผิดท่ี ผิดเวลา แถมเสียงดงัรบกวน ท าใหส้มาชิกขา้งเคียงขาดสมาธิการฟัง”และการพูด
ของวิทยากรบนเวที”    - ไม่มีการยืนจบักลุ่ม คุยกนั (เป็นการแสดงออกถึงการไม่เคารพ  
ให้เกียรติผูก้  าลงัพูด/ ประธาน/วิทยากร   - ไม่มีการเดินเข้า – เดินออกระหว่างการ
ประชุม  -ไม่หนีกลบัก่อนเลิกประชุม   สรุป การไม่ตั้งใจฟัง ถือเป็นการไม่ใหเ้กียรติ ไม่
มีมารยาทอย่างร้ายแรง ในการประชุมคร้ังนั้น  การแสดงความคิดเห็น  หากมีการ
สอบถามควรสอบถามในเชิงสร้างสรรค ์  ไม่อวดรู้ จนเกินงาม  หากมีค าถาม หรือจาก
ผูน้ าอภิปราย ผูเ้ขา้ประชุม/อบรม ควรมีความกระตือรือร้นหรือกลา้ท่ีจะแสดงความ
คิดเห็น เรียนรู้จากประสบการณ์ร่วมกันซ่ึงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งท่ีจะน าไป
ประยุกต์ใชก้บัสโมสรของตนเอง สรุปทั้ง 3 เร่ืองน้ีเป็นการปฏิบติัตนของสมาชิก ใน
การประชุมซ่ึงอยากเห็น ใหเ้กิดข้ึนในสโมสรแห่งน้ี  ขอบคุณครับ 

 

 
 

 

@ วนัน้ีกระผม ไดรั้บเกียรติมาสนเทศ เร่ืองรถหนา้ฝน และจะเนน้เร่ืองยางครับ  ยางรถยนตมี์
ความส าคญัมากบางท่านนึกวา่เร่ืองยางใชอ้ยา่งไรก็ได ้1 หม่ืนกิโลเมตร  2 หม่ืนกิโลเมตร  


